

Số: 76/TB-UBND

Khe Tre, ngày 17 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND thị trấn tại cuộc họp triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 16/8/2021, tại Hội trường UBND thị trấn, đồng chí Trần Đình Vĩnh Lộc - Chủ tịch UBND thị trấn, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị trấn đã chủ trì cuộc họp để triển khai một số nội dung phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự có các đồng chí: Phó Chủ tịch UBND, Q. Trưởng Trạm y tế, các thành viên BCD phòng chống dịch Covid-19 thị trấn, Tổ trưởng Tổ dân phố.

Sau khi đồng chí Trần Đình Vĩnh Lộc báo cáo tình hình dịch Covid-19 hiện nay và phương án phòng, chống dịch trên địa bàn thị trấn; ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên tham dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn kết luận:

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thị trấn, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị trấn, dịch bệnh chưa xuất hiện tại địa bàn; tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Lực lượng phòng chống dịch còn mỏng, một số công dân cách ly tại nhà chưa nghiêm túc thực hiện theo cam kết phòng chống dịch; người thân của gia đình có công dân đang cách ly tại nhà vẫn còn đi lại, tiếp xúc nhiều người. Bên cạnh đó, một số quán cà phê, quán ăn vẫn chưa chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch theo Thông báo 104/TB-UBND ngày 12/8/2021 của UBND huyện Nam Đông về một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Để có Phương án phòng dịch có hiệu quả, phù hợp với tình hình chung của huyện, thị trấn. Đề nghị các thành viên BCD phòng, chống dịch Covid-19 thị trấn tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị 22/CT-UBND ngày 15/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Trạm Y tế: Cập nhật đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên và nắm bắt tình hình diễn biến dịch Covid-19 để tham mưu cho Ban Chỉ đạo thị trấn, phối hợp với Công an, Tổ trưởng Tổ dân phố thường xuyên kiểm tra công dân cách ly tại nhà, kiểm tra các điều kiện cơ sở, vật chất nơi cách ly tập trung.

2. Công an thị trấn: Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, giám sát công dân hoàn thành cách ly tập trung về giám sát y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày, tuyệt đối không để công dân ra khỏi nhà trong thời gian giám sát và theo dõi sức khỏe tại nhà; thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh, đặc biệt các quán cà phê, quán ăn đã thực hiện nghiêm túc theo Thông báo 104/TB-UBND ngày 12/8/2021 của UBND huyện Nam Đông hay chưa. Xử lý nghiêm đối với các đối tượng vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

3. Ban CHQS thị trấn: Đảm bảo cho công tác thành lập và vận hành khung cách ly thị trấn Khe Tre theo quy định. Tổ chức cách ly cho những đối tượng theo

hướng dẫn tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19”. Đảm bảo về cơ sở vật chất cho công tác cách ly đối với người từ vùng có dịch về hoặc người có yếu tố dịch tễ cần phải cách ly y tế theo Hướng dẫn tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Chuẩn bị Phương án điều động lực lượng dân quân tham gia trực chốt kiểm soát y tế, tham gia công tác kiểm tra, giám sát người chấp hành cách ly tại nhà.

4. Công chức Văn hóa – Xã hội: Thông báo thường xuyên tình hình dịch bệnh, cách phòng, chống dịch và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Y tế, phát trên hệ thống truyền thanh, để nhân dân biết phòng, chống dịch bệnh.

5. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19: Vận động người dân tiếp tục hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch và yêu cầu 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, khai báo y tế, không tập trung đông người).

Căn cứ theo Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 để bám sát địa bàn được phân công, phối hợp với Tổ trưởng Tổ dân phố nắm tình hình, giám sát các công dân đang thực hiện cách ly tại nhà; vận động người thân của các gia đình đang có người cách ly tại nhà hạn chế ra ngoài, hạn chế tiếp xúc với mọi người xung quanh.

Vận động các hộ gia đình chuẩn bị có tổ chức tiệc cưới, hỏi tạm hoãn để đảm bảo trong công tác phòng chống dịch bệnh; việc tổ chức đám tang, việc hiếu phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, hạn chế tập trung đông người và vận động người dân tổ chức theo hình thức đơn giản. Tuyên truyền đến các hộ gia đình nếu tổ chức tiệc cưới, tiệc hỏi, liên hoan, tiệc mừng, đám tang, việc hiếu phải đăng ký và cam kết với chính quyền địa phương về thực hiện đúng các quy định phòng, chống dịch.

Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng.

Theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương; đồng thời báo cáo về UBND huyện theo quy định

6. Các Tổ trưởng Tổ dân phố: Phối hợp với lực lượng Công an thực hiện phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng"; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người từ ngoài địa phương đến/trở về mà không được kiểm tra, kiểm soát, giám sát dịch tễ theo quy định. Phát huy vai trò của Tổ phòng chống

dịch cộng đồng, phân công nhiệm vụ từng thành viên phụ trách các cụm dân cư, giám sát từng hộ gia đình đang có người thực hiện cách ly tại nhà theo quy định.

7. Đối với công tác bàn giao công dân thực hiện cách ly tại nhà theo quy định, công tác bàn giao phải có mặt đại diện Trạm y tế, Công an thị trấn và Tổ trưởng Tổ phòng, chống dịch cộng đồng; sau khi bàn giao, đại diện Trạm y tế thông qua biên bản bàn giao, các quy định đối với người thực hiện cách ly tại nhà, trách nhiệm của gia đình có người thân thực hiện cách ly tại nhà, các quy định mức xử phạt nếu vi phạm trong công tác phòng, chống dịch và cho ký cam kết thực hiện.

Trên đây là Kết luận của Chủ tịch UBND thị trấn tại cuộc triển khai phòng, chống dịch Covid-19. UBND thị trấn thông báo để các cán bộ, công chức có liên quan và các đồng chí Tổ trưởng Tổ dân phố khẩn trương tổ chức triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy: (để báo cáo);
- TT. HĐND-UBND-UBMTTQVN thị trấn;
- Các thành viên BCĐ phòng, chống dịch covid-19;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Đình Vĩnh Lộc